



## บทสรุปผู้บริหาร

### การประชุมทางไกล (Web Conference)

#### การบริหารจัดการระบบรองรับผู้ป่วยโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

วันอังคารที่ ๒๗ กรกฎาคม ๒๕๖๔ เวลา ๑๖.๐๐ น. เป็นต้นไป

ณ ศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินด้านการแพทย์และสาธารณสุข ชั้น ๗ อาคาร ๕ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

กระทรวงสาธารณสุข ประชุมทางไกล (Web Conference) การบริหารจัดการระบบรองรับผู้ป่วยโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ร่วมกับส่วนภูมิภาคทั่วประเทศ โดยมีนายแพทย์เกียรติภูมิ วงศ์รจิต ปลัดกระทรวงสาธารณสุข เป็นประธาน พร้อมนายแพทย์ธงชัย กีรติหัตถยากร รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข นายแพทย์โอภาส การย์กวินพงศ์ อธิบดีกรมควบคุมโรค และคณะผู้บริหาร เพื่อชี้แจงการจัดการระบบรองรับผู้ป่วยโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 และการบริหารจัดการวัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ดังนี้

#### ๑. การรองรับผู้ป่วยโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

ด้วยมาตรการกักตักตัวในบางพื้นที่ ที่เป็นพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด โดยเฉพาะกรุงเทพมหานคร และปริมณฑล ทำให้เกิดการกระจายตัวของประชาชนเดินทางไปยังส่วนภูมิภาค และอาจมีผู้ติดเชื้อเดินทางจำนวนมาก และเป็นนโยบายของรัฐบาล ให้มีการดำเนินการอำนวยความสะดวกสำหรับผู้ป่วยที่ประสงค์กลับไปรักษาที่ภูมิลำเนา เพื่อลดความหนาแน่นของผู้ติดเชื้อและการครองเตียงในกรุงเทพมหานคร พร้อมการจัดเตรียมระบบแยกกักที่บ้าน (Home Isolation : HI) และระบบโรงพยาบาลสนามในชุมชน (Community Isolation: CI) เพื่อรองรับสถานการณ์ผู้ป่วยโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ตามบริบทของพื้นที่ โดยเฉพาะภาคอีสานและภาคกลาง

ทั้งนี้ขอให้มีการวางแผนเตรียมความพร้อมขยายเตียงผู้ป่วยกลุ่มสีเขียว และทรัพยากรให้เพียงพอ โดยเฉพาะเครื่องออกซิเจน High Flow Ventilator และแท่งออกซิเจน โดยส่วนกลางมีการเตรียมพร้อมทั้งยา Favipiravir และชุดตรวจ Antigen Test Kit (ATK) อย่างเต็มที่เพื่อสนับสนุนพื้นที่จังหวัดและเขต ระหว่างนี้ในส่วนของผู้ตรวจ ATK พื้นที่สามารถจัดซื้อได้ด้วยตนเองและจัดขอเบิกคืนได้ภายหลัง

#### ๒. การบริหารจัดการวัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

แนวทางการฉีดวัคซีนโควิด-19 ในระยะที่มีการแพร่ระบาดของสายพันธุ์ Delta กำหนดการฉีดวัคซีนฯ จำนวน ๒ เข็ม ตามแนวทางมาตรฐาน ได้แก่ กรณี รับประทาน AstraZeneca เป็นเข็มที่ ๑ และ ๒ ให้ฉีดห่างกัน ๑๒ สัปดาห์ พื้นที่ควบคุมสูงสุดเข้มงวด ๑๓ จังหวัด กรณี รับประทาน Sinovax เข็มที่ ๑ และ AstraZeneca เข็มที่ ๒ ห่างกัน ๓ - ๔ สัปดาห์ (เป็นสูตรหลัก) ใน ๖๔ จังหวัด

แนวทางการจัดบริการฉีดวัคซีนสำหรับชาวต่างชาติ กำหนดแนวทางการฉีดวัคซีนฯ จำนวน ๒ เข็ม ตามแนวทางมาตรฐานคนไทย โดยจัดบริการสำหรับผู้ที่มียุ่มากรกว่า ๖๐ ปี และมีถิ่นพำนักในประเทศไทย

#### แผนการให้บริการและการกระจายวัคซีน Pfizer บริจาคจากต่างประเทศ

วัคซีน Pfizer บริจาคจากต่างประเทศ จำนวน ๑.๕ ล้านโดส กำหนดถึงประเทศไทยปลายเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๔ (คาดว่าจะมาอีกประมาณ ๒๐ ล้านโดสในไตรมาสที่ ๔) หลังการส่งตรวจรับรองคุณภาพ คาดว่าจะจัดส่งกระจายถึงพื้นที่ประมาณ ๕-๑๐ สิงหาคม ๒๕๖๔ สิ่งที่ควรระวังของ Pfizer คือ อาจจะมีอาการภายหลังได้รับการสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค (AEFI) บางประการ ให้เฝ้าระวังอย่างใกล้ชิดและให้ข้อมูลกับผู้ที่มารับวัคซีนมากที่สุด ทั้งนี้กระบวนการฉีดของวัคซีน Pfizer แตกต่างจากวัคซีนอื่นโดยจะมีการจัด training การฉีดวัคซีน Pfizer ในวันที่ ๓๐ กรกฎาคม ๒๕๖๔

เกณฑ์การจัดสรรวัคซีน Pfizer ในแต่ละกลุ่มเป้าหมาย ตามมติการประชุมคณะทำงานด้านบริหารจัดการ การให้บริการวัคซีนโควิด-19 กรณีวัคซีนโควิด Pfizer แบ่งออกเป็น ๕ กลุ่ม ได้แก่ ๑) บุคลากรทางการแพทย์ที่ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการกักตักผู้ป่วยโควิด-19 ทั่วประเทศ (เข็ม ๓ กระตุ้นภูมิคุ้มกัน) ๒) ผู้มีภาวะเสี่ยงสูงต่อการเสียชีวิตที่มีสัญชาติไทย ๓) ชาวต่างชาติที่อาศัยในประเทศไทย ๔) ทำการศึกษาวิจัย ๕) สำรองส่วนกลาง

/กระทรวง...

กระทรวงสาธารณสุข กำหนดเป้าหมายการฉีดวัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ภายในสิ้นเดือนกรกฎาคมจำนวน ๒๐ ล้านโดส ปัจจุบันจำนวนการฉีดวัคซีนฯ อยู่ที่ประมาณ ๑๖ ล้านโดส โดยขอให้แต่ละจังหวัดเร่งดำเนินการฉีดวัคซีนให้กับกลุ่มเป้าหมายให้ได้ ๕๐% ทั้งกลุ่มผู้สูงอายุ ๖๐ ปีขึ้นไป และผู้ป่วย ๗ กลุ่มโรคเรื้อรัง เพื่อลดป่วยรุนแรงและลดการเสียชีวิต โดยดำเนินการตามแนวทางการฉีดวัคซีน COVID-19 ที่กรมควบคุมโรคกำหนด และให้มีการสำรวจบุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุขด้านหน้าที่ปฏิบัติงานเกี่ยวข้องกับผู้ป่วยโควิด ที่มีความประสงค์เข้ารับวัคซีน Booster เข็มที่ ๓ แยกตามชนิดวัคซีนที่ต้องการฉีด ให้รายงานไปยังกรมควบคุมโรคภายในวันที่ ๓๐ กรกฎาคม ๒๕๖๔ ทั้งนี้ให้จังหวัดสำรวจและรายงานวัคซีนคงคลังประจำวัน โดยรายงานภายใน ๑๖.๐๐ น. ผ่านระบบบันทึกข้อมูลคงคลังของกรมควบคุมโรค ข้อมูลวัคซีนคงคลังจะถูกนำมาพิจารณาในการจัดสรรวัคซีนในแต่ละจังหวัดต่อไป

งานพัฒนาระบบศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินด้านการแพทย์และสาธารณสุข กองสาธารณสุขฉุกเฉิน

ผู้สรุปการประชุม

ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขฉุกเฉิน สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

ผู้อำนวยการกองโรคติดต่อทั่วไป กรมควบคุมโรค

ผู้ตรวจสรุปการประชุม



### ข้อสั่งการประชุมทางไกล (Web Conference)

### การบริหารจัดการระบบผู้ป่วยโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

วันอังคารที่ ๒๗ กรกฎาคม ๒๕๖๔ เวลา ๑๖.๐๐ น. เป็นต้นไป

ณ ศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินด้านการแพทย์และสาธารณสุข ชั้น ๗ อาคาร ๕ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

ประธาน : นายแพทย์เกียรติภูมิ วงศ์รจิต ปลัดกระทรวงสาธารณสุข

ที่	มติที่ประชุม/ข้อสั่งการ	หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
<b>การรองรับผู้ป่วยโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019</b>		
๑.	เนื่องจากเป็นนโยบายของรัฐบาล ขอเน้นย้ำให้สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดไม่ปฏิเสธการรับผู้ป่วยโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 กลับภูมิลำเนา ประชาชนทุกคนสามารถเข้าถึงระบบการรักษา	- สำนักงานเขตสุขภาพที่ ๑-๑๒ - สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดทุกจังหวัด
๒.	เตรียมความพร้อมระบบแยกกักที่บ้าน (Home Isolation : HI) และระบบโรงพยาบาลสนามในชุมชน (Community Isolation: CI) เพื่อรองรับสถานการณ์ผู้ป่วยโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 กลับภูมิลำเนา พร้อมวางแผนเตรียมขยายเตียงกลุ่มผู้ป่วยสี่เหลี่ยม และทรัพยากรให้เพียงพอ โดยเฉพาะเครื่องออกซิเจน High Flow Ventilator และแท่งค้ออกซิเจน	- โรงพยาบาลศูนย์ - โรงพยาบาลทั่วไป - โรงพยาบาลชุมชน
๓.	ดำเนินการรักษาตามแนวทางเวชปฏิบัติ การวินิจฉัย ดูแลรักษาฯ กรณีการให้ยาฟ้าทะลายโจร และยา Favipiravir ตามที่กรมการแพทย์กำหนด	
๔.	ให้รายงานข้อมูลและทรัพยากรที่เกี่ยวข้องในระบบ CO-WARD และ CO-LAB ให้ถูกต้อง ครบถ้วน และเป็นปัจจุบัน	
<b>การบริหารจัดการวัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019</b>		
๕.	วัคซีนที่จัดสรรลงจังหวัดในช่วงเดือนกรกฎาคม-สิงหาคม ๒๕๖๔ ให้เร่งวัคซีนในกลุ่มเป้าหมายทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติที่มีความเสี่ยงป่วยรุนแรงและเสียชีวิต ผู้ที่มีอายุ ๖๐ ปีขึ้นไป ผู้มี ๗ กลุ่มโรคเรื้อรัง รวมถึงสตรีมีครรภ์ที่มีอายุครรภ์ตั้งแต่ ๑๒ สัปดาห์ขึ้นไป (หญิงตั้งครรภ์ให้ฉีดคลินิกฝากครรภ์ของสถานพยาบาล)	- สำนักงานเขตสุขภาพที่ ๑-๑๒ - สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดทุกจังหวัด
๖.	ให้ใช้แนวทางการฉีดวัคซีนสูตรผสม ซึ่งโดยทั่วไปผู้รับวัคซีนจะมีภูมิคุ้มกันสูงเพียงพอหลังจากฉีดครบ ๒ เข็ม แล้ว ๒ สัปดาห์ ๑) สูตรที่ใช้ในพื้นที่ควบคุม ๑๓ จังหวัด ได้แก่ กทม. ชลบุรี สมุทรปราการ นนทบุรี ปทุมธานี อยุธยา ฉะเชิงเทรา สมุทรสาคร นครปฐม สงขลา ยะลา ปัตตานี และนราธิวาส) ๑.๑ กลุ่มผู้สูงอายุ ผู้ป่วยเรื้อรัง สตรีมีครรภ์ให้รับวัคซีน AstraZeneca ๒ เข็ม ให้ฉีดห่างกัน ๑๒ สัปดาห์ ทั้งนี้สามารถรับสูตรอื่นได้ขึ้นกับดุลพินิจแพทย์และวัคซีนที่มี ๑.๒ กลุ่มเป้าหมายอื่น อาจให้รับสูตร AZ-AZ หรือ สูตร SV-AZ ขึ้นกับชนิดของวัคซีนและปริมาณที่มี ๒) สำหรับจังหวัดอื่นนอกเหนือจากข้อ ๑.๑ ให้ทุกกลุ่มเป้าหมาย รับวัคซีน Sinovac เข็มที่ ๑ และวัคซีน AstraZeneca เข็มที่ ๒ ให้ฉีดห่างกัน ๓-๔ สัปดาห์ (สูตรหลักใช้ในพื้นที่ทั่วไป)	- โรงพยาบาลศูนย์ - โรงพยาบาลทั่วไป - โรงพยาบาลชุมชน

ที่	มติที่ประชุม/ข้อสั่งการ	หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
๗.	จะมีการจัดสรรวัคซีน AstraZeneca เข็มที่ ๒ ของการฉีด Sinovac เข็มแรก (สูตร SV-AZ) สำหรับกำหนดนัดฉีดวัคซีนวันที่ ๒๖ กรกฎาคม - ๘ สิงหาคม ๒๕๖๔ โดยจะใช้วิธีการดึงข้อมูลจำนวนผู้ได้รับ Sinovac เข็มแรก ช่วงวันที่ ๕-๑๘ กรกฎาคม ๒๕๖๔ จากฐานข้อมูล MOPH IC คาดว่าวัคซีนจะถึงพื้นที่ปลายสัปดาห์นี้	- สำนักงานเขตสุขภาพ ที่ ๑-๑๒ - สำนักงานสาธารณสุข จังหวัดทุกจังหวัด
๘.	ให้สำรวจบุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุขด่านหน้าที่ปฏิบัติงานเกี่ยวข้องกับผู้ป่วยโควิดที่มีความประสงค์เข้ารับวัคซีน Booster เข็มที่ ๓ แยกตามชนิดวัคซีนที่ต้องการฉีด โดยต้องเป็นผู้ที่ได้รับ Sinovac ครบ ๒ เข็ม อย่างน้อย ๔ สัปดาห์และเป็นกลุ่มบุคลากรทางการแพทย์ในระบบ MOPH IC ให้รายงานในแบบรายงาน Excel ส่งไปยังไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ vaccine.ddc@gmail.com ภายในวันที่ ๓๐ กรกฎาคม ๒๕๖๔	- โรงพยาบาลศูนย์ - โรงพยาบาลทั่วไป - โรงพยาบาลชุมชน
๙.	วัคซีน Pfizer จะมาถึงประเทศไทยวันที่ ๓๐ กรกฎาคม ๒๕๖๔ หลังการส่งตรวจรับรองคุณภาพ คาดว่าจะจัดส่งกระจายถึงพื้นที่ประมาณ วันที่ ๕-๑๐ สิงหาคม ๒๕๖๔ และจะมีการจัดอบรมให้ทุกจังหวัดเรื่องเตรียมการฉีดวัคซีน Pfizer ผ่านออนไลน์วันที่ ๓๐ กรกฎาคม ๒๕๖๔	
๑๐.	ให้จังหวัดสำรวจและรายงานวัคซีนคงคลังประจำวัน โดยรายงานภายใน ๑๖.๐๐ น. ผ่านระบบบันทึกข้อมูลคงคลังของกรมควบคุมโรค ข้อมูลวัคซีนคงคลังจะถูกนำมาพิจารณาในการจัดสรรวัคซีนในแต่ละจังหวัด	

งานพัฒนาระบบศูนย์ปฏิบัติการภาวะฉุกเฉินด้านการแพทย์และสาธารณสุข กองสาธารณสุขฉุกเฉิน

ผู้บันทึกข้อสั่งการ

ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขฉุกเฉิน สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

ผู้อำนวยการกองโรคติดต่อทั่วไป กรมควบคุมโรค

ผู้ตรวจข้อสั่งการ



(นายแพทย์เกียรติภูมิ วงศ์รจิต)

ปลัดกระทรวงสาธารณสุข